

**HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II**  
**MÔN NGỮ VĂN, LỚP 10**

<b>Phần</b>	<b>Câu</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Điểm</b>
<b>I</b>		<b>ĐỌC HIỂU</b>	<b>6.0</b>
	<b>1</b>	A	0.5
	<b>2</b>	D	0.5
	<b>3</b>	B	0.5
	<b>4</b>	C	0.5
	<b>5</b>	A	0.5
	<b>6</b>	C	0.5
	<b>7</b>	D	0.5
	<b>8</b>	- Vẻ đẹp cửa biển Thần Phù được gọi lên trong bài thơ là: + Mĩ lệ, hùng vĩ, nên thơ, mềm mại. + Chứa đựng những dấu tích lịch sử oai hùng	1.0
	<b>9</b>	- Tâm hồn người văn cảnh + Tâm hồn tinh tế, đa cảm + Tâm hồn yêu thiên nhiên, đất nước tha thiết + Tâm hồn ngập tràn niềm tự hào ngưỡng vọng với quá khứ oai hùng. + Khát khao một tương lai thái bình, thống nhất	1.0
	<b>10</b>	HS viết đoạn văn thể hiện suy nghĩ cá nhân - Hình thức: Đảm bảo cấu trúc đoạn văn 5 – 7 dòng - Nội dung: suy nghĩ về những chiến tích oai hùng của cha ông mà giờ đây chỉ còn lại tàn tích	0.5
<b>II</b>		<b>VIẾT</b>	<b>4.0</b>
		<i>a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận</i> Đặt vấn đề: giới thiệu ý nghĩa của lối sống chủ động; Giải quyết vấn đề: triển khai được luận điểm, luận cứ,... Kết thúc vấn đề: đánh giá được ý nghĩa của lối sống chủ động	0.5
		<i>b. Xác định đúng yêu cầu của đề.</i> Ý nghĩa của lối sống chủ động	0.5
		<i>c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm</i> Thí sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ suy nghĩ, quan điểm của bản thân về ý kiến được nêu. Có thể theo hướng sau:	2.0
		- Đặt vấn đề: Giới thiệu ý nghĩa của lối sống chủ động - Giải quyết vấn đề: + Giải thích: Lối sống chủ động + Phân tích, chứng minh ý nghĩa của lối sống chủ động + Nêu những việc làm cụ thể để xây dựng lối sống chủ động. + Có hành động phê phán những người có lối sống thiếu chủ động	

	- Kết thúc vấn đề: + Đánh giá được vai trò, giá trị lối sống chủ động	
	<i>d. Chính tả, ngữ pháp</i> Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.	0.5
	<i>e. Sáng tạo:</i> Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; thể hiện rõ quan điểm cá nhân, cá tính trong bài viết; có cách diễn đạt mới mẻ.	0.5
<b>Tổng điểm</b>		<b>10.0</b>